



27 สิงหาคม 2558 หน้า B 12

# ถกสมคิดเต็มกำลังซื้อ

**พิเศษ TODAY** ฉัตรชัยเตรียมหารือ  
สมคิดออกมาตรการเพิ่มรายได้-ลด  
ภาระหนี้สินเกษตรกร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จะ เข้าหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรให้มี รายได้เพิ่มขึ้น เพราะรายได้เกษตรกร ที่หายไปจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ตกต่ำ ส่งผลให้กำลังซื้อภายใน ประเทศลดลงอย่างมากในขณะนี้

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงาน เศรษฐกิจกิจการเกษตร (สศก.) จัดทำ รายละเอียดพืชเกษตร 10 ชนิด

ที่มีราคาตกต่ำ พร้อมทั้งจัดทำฐาน ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรใหม่ เพื่อ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกรได้ เช่น สภาพ ครัวเรือน หนี้สินครัวเรือน หรือ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน เป็นต้น

“การเพิ่มรายได้และแก้ปัญหา หนี้สินเกษตรกร รองสมคิดจะดูแล ทั้งหมดและกำลังดูอยู่ว่าจะทำ อย่างไร ซึ่งหากสามารถเพิ่มรายได้ และลดภาระหนี้สินเกษตรกรได้ จะ ทำให้มีเงินสะพัด เพราะคนมีกำลัง จับจ่ายใช้สอย” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า จะเชิญ จะผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย

(กยท.) มาหารือแนวทางการแก้ ปัญหายางพาราคตกต่ำให้ชาวสวน ยางได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากการใช้ เงินเข้าไปแทรกแซงราคาในช่วงที่ ผ่านมาไม่ได้ผลมากนัก

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เสนอว่า รัฐบาลจะต้อง ออกมาตรการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาที่มีถึง 10 ล้าน คน เช่น จัดทำมาตรการอุดหนุน เพื่อให้ระดับราคาข้าวเปลือกเพิ่ม เป็นไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท/ตัน รวมทั้งมีมาตรการยืดระยะเวลาการชำระ หนี้สินให้เกษตรกร



28 สิงหาคม 2558 หน้า A 3

## ปาล์ม-ยางอีอ รวมผลก.ย.นี้ ปรีรัฐแก้ราคาต่ำ

**พิเศษ** ชาวสวนปาล์มยื่นหนังสือถึงรัฐบาล เอาผิดโรงงานรับซื้อต่ำกว่าราคาแนะนำ

ตัวแทนชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.นครศรีธรรมราช ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ. นครศรีธรรมราช ขอให้แก้ปัญหาโรงงาน และลานเทกตราดรับซื้อต่ำกว่าราคาแนะนำของรัฐบาล โดยอ้างว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ

นายสมพร ศรีเพชร นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยเอาผิดโรงงานหรือลานเทที่รับซื้อผลผลิตปาล์มต่ำกว่าราคาแนะนำ ซึ่งเป็นราคาที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ ออกประกาศเป็นกฎหมาย ดังนั้นจึงขอให้รัฐบาลแก้ปัญหา หากยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนภายใน 15 วัน จะนัดชุมนุมเพื่อเรียกร้องต่อไป

ด้าน นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ช่วงต้นเดือน ก.ย.นี้ จะมีการประชุมใหญ่ 10 องค์กรสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายฯ เพื่อหาข้อสรุปและขับเคลื่อนคู่ขนานกัน ■

28 สิงหาคม 2558 หน้า 6



## ข่าวสั้น

### ■ ตั้งหน่วยควบคุมผลิต-ค้ายางพาราต้นส่งออก

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ได้จัดตั้งกองการยางเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการผลิต การค้า การส่งออกและนำเข้ายางพารา ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 พร้อมรองรับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย ขณะเดียวกันกองการยางยังทำหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ทั้งยังให้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Lab) สำหรับให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพยาง ตลอดจนให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ นักวิจัยเกษตรกรและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ภายใต้กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ยังจัดตั้งกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานยาง เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและควบคุมกำกับมาตรฐานยาง โดยตั้งศูนย์ควบคุมยาง 6 ศูนย์ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้แก่ สงขลา, สุราษฎร์ธานี, ฉะเชิงเทรา, บุรีรัมย์, หนองคาย และเชียงราย เพื่อควบคุมการผลิต การค้า ส่งออกและนำเข้ายางในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการส่งออกยางพาราสู่ตลาดโลก





## ดาบแรก รมว.คนใหม่

สุดท้าย ก็...ก็...เป็นไปตามคาดหมาย หลังจากที่มีข่าวมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันของข่าวการปรับกรม. “ประยุทธ์” ที่คนในรัฐบาลออกมาปฏิเสธว่าไม่จริง สุดท้าย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เลือกปรับ กรม. เพื่อให้งานเดินหน้าต่อไป และก็เป็นที่ไปตามคาดคนที่มีตำแหน่ง รมว. เกษตรฯคนใหม่ จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ที่เคยทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่าน นายกรัฐมนตรี ขณะที่มีการปฏิวัติ เมื่อปี 2557

โดยระหว่างนั้น พลเอกฉัตรชัย ถือเป็นบุคคลสำคัญนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. ส่งเข้ามาดูแลงานกระทรวงเกษตรฯโดยตรง และดูเหมือน พลเอกฉัตรชัยว่าจะเข้าใจงานด้านกระทรวงเกษตรฯ เป็นอย่างดี จนมีการประเมินว่า พลเอกฉัตรชัย น่าจะเป็นรัฐมนตรีเกษตรฯมาตั้งแต่ต้นใน กรม. “ประยุทธ์” แต่สุดท้าย นายกรัฐมนตรี ก็เลือกให้ไปนั่งในตำแหน่ง รมว. พาณิชย์ โดยเลือกที่จะเชิญ “ปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา” อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ มาดำรงตำแหน่งแทน แต่สุดท้ายก็ส่งปัญหาไม่ได้จากปัญหาารุมเร้าที่ เลือกทีมงานลูกน้องเก่า ที่คนกระทรวงเกษตรฯเขาไม่เอา เนื่องจากระอานพฤติกรรมหลาย

ประการ จนเกิดการต่อต้าน ลึกๆ ทำให้งานนโยบาย โดยรวม ไม่คืบหน้าตามที่ควรจะเป็น

การมานั่งในตำแหน่ง รมว. เกษตรฯ ของพลเอกฉัตรชัยครั้งนี้ ได้ถือเอาฤกษ์ 07.00 น. วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในกระทรวงเกษตรฯ และก่อนที่จะมาทำงานวันแรก ทีมงานรัฐมนตรีได้พาชินแสมาวางของขุ้ยดูทิศดูทางห้องทำงานอย่างละเอียด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านามา เพื่อปรับทิศเปลี่ยนทางห้องทำงานให้เข้ากับท่านรมว. เกษตรฯ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่รัฐมนตรีคนไหนที่เข้ามาก็มีชินแสมาดูของขุ้ยห้องทำงานทุกครั้ง

แต่เรื่องที่แปลก คือ ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาทำงานเพียง 1 วัน ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯเมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 ของรัฐบาลประยุทธ์ 3 และวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ที่มีการประชุมครั้งแรก ของประชุม กรม. ที่ท่านรัฐมนตรีเกษตรฯคนใหม่ “ฉัตรชัย สาริกัลยะ” ยังไม่เดินทางเข้ามาเหยียบย่างเข้ากระทรวงเกษตรฯ และยังไม่ได้มีการมอบนโยบายใดๆให้กับข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ แต่เลือกที่จะทำงานชิ้นแรก ด้วยการปลดปลัดกระทรวงเกษตรฯ “ชวลิต ชูขจร” ออกจากตำแหน่งกลางอากาศไปนั่งตบยุงในตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี ระหว่างที่ท่านปลัด “ชวลิต” เดินทางไปราชการ ที่มีราเคิล ประเทศอิตาลี ซึ่งจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในเช้าวันที่ 26 สิงหาคม ที่ท่านรัฐมนตรีจะเหยียบเข้ามาทำงานในกระทรวงเกษตรฯ วันแรก และเป็นวันที่

รัฐมนตรี มอบนโยบายกับข้าราชการให้กับข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ

แม้ว่าการปลดปลัดฯเกษตรฯในครั้งนี้น่าแปลก “ชวลิต” จะออกมาบอกด้วยตนเองว่า เป็นการปลดตามวาระ ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด และไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เรื่องลำไยมาตั้งแต่ปี 2547 สมัยที่ท่านเป็นผอ. กองนโยบายและแผน ที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดสปก ที่เคยถูกสอบสวนไว้เรื่อง ลำไยด้วย ซึ่งที่ผ่านมา “อัยการ” มีคำสั่งไม่ฟ้องแล้ว และอยู่ระหว่างที่ “อัยการ” ตั้งคณะกรรมการร่วมกับ “ป.ป.ช.” เพื่อพิจารณาว่าจะฟ้องร้องหรือไม่ ซึ่งจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร คงต้องว่ากันอีกที ของป.ป.ช. แต่อย่างไรการปลดปลัดกระทรวงเกษตรฯ ก่อน รมว.เกษตรฯ เข้ามาทำงานเพียง 1 วัน ครั้งนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่แปลก และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ตั้งกระทรวงเกษตรฯมา

หรือนี้เป็นดาบแรกที่ท่าน รมว. เกษตรฯ คนใหม่ ลองสับคนกระทรวงเกษตรฯเพื่อ “เขียนเสือให้วัวกลัว” เพราะว่ามันว่าคนกระทรวงนี้ ข้าราชการที่กำลังจะขึ้นมานั่งในที่สูงส่วนใหญ่แล้วก้มแทบไม่ได้ เพราะเขี้ยวลากดินกันทั้งนั้น และที่สำคัญขณะนี้ตำแหน่ง ข้าราชการ ระดับ 10 กำลังจะเกษียณอายุราชการ กว่า 7 ตำแหน่ง และมีแนวโน้มอาจโดนปรับอีกหลายกรม ที่ทำงานไม่เข้าตา จากนั้นไป ต้องบอกว่า “ระวังงานเข้า” เพราะดาบแรก ยังเลือกที่จะฟันหัวก่อน ระวังหางคงหนีไม่พ้นโดนฟันหางยังกระดิกทำงานแบบเก่าๆ

มะขามเปรี้ยว







28 สิงหาคม 2558 หน้า 12

## แนะเปลี่ยนพันธุ์ยางเพิ่มผลผลิต

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ผลผลิตยางพาราของไทยในปีนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ 4.1 ล้านตัน ลดลงจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 4.3 ล้านตัน เป็นผลมาจากกรากายที่ปรับลดลงทำให้เกษตรกรไม่กรีดยาง ทำให้ปริมาณยางในตลาดกลางหายไปวันละประมาณ 10-15% ส่วนแผนการโค่นยางเก่าเพื่อปลูกใหม่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ปีละ 4 แสนไร่ ยังดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แม้ว่าผลผลิตยางจะลดลงแต่คาดว่าจะภายใน 3-5 ปี ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจในอนาคต กรมวิชาการเกษตรจึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นคือพันธุ์ RRIT 251 ให้ผลผลิต 467.2 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีสูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ที่เกษตรกรนิยมใช้แต่ให้ผลผลิตเพียง 218.1 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี.

28 สิงหาคม 2558 หน้า 2



### ...แกนนำสวนปาล์มยื่นหนังสือจี้รัฐเร่งแก้ราคาตก

นายสมพร ศรีเพชร นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายทศพล ชวีญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพารา-ปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย และตัวแทนชาวสวนปาล์ม ได้ยื่นหนังสือผ่านนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเรียกร้องให้แก้ปัญหาาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด นายสมพร กล่าวว่า แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โรงสกัดน้ำมันปาล์มและ ผู้รวบรวม(ลานเท) ยังปิดป้ายแสดงราคารับซื้อหรือแสดงราคารับซื้อไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม โรงงานยกเรื่องเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มมาเอาเปรียบกดราคาเกษตรกร

เพราะไม่มีเครื่องมือวัดที่ชัดเจน จึงคาดคะเนด้วยตาเปล่าเท่านั้น และรับซื้อปาล์มต่ำกว่ากว่าราคา 3บาท บางลานเทหยุดรับซื้อ ทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายอย่างหนักที่ผ่านมา รัฐบาลไม่เคยเอาผิดโรงงาน หรือลานเท เรื่องการรับซื้อต่ำกว่า ราคาแนะนำซึ่งเป็นราคาที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการออกประกาศเป็นกฎหมาย ทำให้โรงงานและลานเท เอาเปรียบเกษตรกร ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนั้นทางกลุ่มสหกรณ์ 8 สหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาาราคาปาล์มน้ำมันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งปาล์มน้ำมันเป็นสินค้าควบคุม เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ได้รับความเป็นธรรม เป็นการคืนความสุขให้ประชาชนต่อไป โดยจะให้เวลาแก้ไข้ปัญหา 15 วัน หากยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจะนัดชุมนุมเพื่อเรียกร้องต่อไป นายพีระศักดิ์ ระบุว่า การยื่นข้อเรียกร้องเป็นสิทธิของเกษตรกรที่สามารถทำได้ เมื่อผู้ว่าฯ รับหนังสือมาแล้วก็จะส่งไปให้ รัฐบาลเพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป



28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558 หน้า 14

## เกษตรฯโทรโข่ง กล้วยน้ำว้า



### ต้อนรับ 'รมว.เกษตรฯ คนใหม่'

ในการปรับ ครม. ครั้งล่าสุดมีการปรับเปลี่ยนเก้าอี้รัฐมนตรีหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม แม้กระทั่งต่างประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายหลักของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ในการปรับ ครม. ครั้งนี้ เพื่อต้องการดึงเอาคนที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจมีปัญหาหนักเหลือเกิน

ทั้งการส่งออก การบริโภคภายในมีปัญหาหมด แม้แต่การท่องเที่ยวที่เป็นความหวังหนึ่งเดียวของไทย

พอระเบิดลงตามที่ราชประสงค์เท่านั้นแหละ ความหวังที่พอมีอยู่ก็หดหายไปทันที

นายกฯ ประยุทธ์ คิดแล้วว่าจะปล่อยให้สภาพเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้ ครั้นจะให้ “หม่อมอ้อย” ปรีดียาศร เทวกุล และทีมงานทำงานต่อไปก็ไม่ได้ นอกจากไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแล้วยังจะทำให้เกิดการย่ำแย่ลงอีก

ดังนั้น จึงตัดสินใจปรับ ครม. ดึงมือเศรษฐกิจอย่าง นาย

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และทีมงานเข้ามาเป็นตัวช่วย แม้จะแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยการได้ของใหม่มาซ่อมสร้างบรรยากาศการประชุมกระทรวง มีชีวิตชีวา สดใสขึ้นได้

และเมื่อจะปรับ ครม. ทั้งที่ ก็ต้องปรับใหญ่พร้อมกันไปเลย ดังนั้น จึงได้เห็นการปรับเปลี่ยนได้เกิดขึ้นในหลายกระทรวง รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

คือ ได้ปรับออก นายปิติพงศ์ พิ๊งบุญ ณ อยุธยา แล้วขยับเอา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พ้นจากเก้าอี้รัฐมนตรีแรงงานไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแทน พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ ที่ไปอยู่ศึกษาธิการ

นอกจากนี้การปรับ ครม. ครั้งนี้ยังได้รัฐมนตรีใหม่ชิงๆ อีกสองคน คือ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรัฐมนตรีแรงงาน และ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็น รมว.พลังงาน

กล่าวถึง พล.อ.ฉัตรชัย แม้จะใหม่สำหรับกระทรวงเกษตรฯ แต่ท่านก็เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์มาแล้ว คงไม่ใช่เรื่องยากในการทำงานร่วมกับข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ

พล.อ.ฉัตรชัย หรือ “บิ๊กนมชง” เป็นเตรียมทหาร 12 รุ่นเดียวกับนายกฯ ประยุทธ์ เป็นผู้ที่พล.อ.ประยุทธ์ ไว้วางใจมากคนหนึ่งในบรรดาเพื่อนรุ่นเดียวกัน ปัจจุบัน พล.อ.ฉัตรชัย มีตำแหน่งทางทหารเป็น รองผบ.ทบ. โดยจะเกษียณเดือน ก.ย. นี้

การโยกเอา พล.อ.ฉัตรชัย ไปคุมเกษตรฯ นั้น “บิ๊กตู” ต้องการให้เข้าไปแก้ปัญหาหน้าและยุทธศาสตร์พืชหลักเศรษฐกิจ 5 ประเภทที่กระทรวงเกษตรฯ กำลังดำเนินการอยู่

ขอต้อนรับ “บิ๊กนมชง” รมว.เกษตรฯ คนใหม่ ■



28 สิงหาคม 2558

## ชาวสวนปื่นโครงการเกษตรอุตสาหกรรม ตั้งโรงงานผลิตยางแท่ง-คอมพาวนด์ที่เมืองคอน

เครือข่ายผู้นำชุมชน 4 อำเภอของนครศรีธรรมราช ลุยเพิ่มมูลค่ายางแก้ปัญหาราคาตกต่ำ เตรียมสร้างโรงงานยางแท่งและยางคอมพาวนด์กำลังผลิตวันละ 60 ตัน ตั้งกลุ่มทำสวนธารน้ำทิพย์ เบตง และ ฐ.ก.ส. ถือหุ้นร่วม 40% ล่าสุดสนใจซื้อเครื่องจักรจาก "ยูโรมา" มาเลเซีย ที่ราคาต่ำกว่าเดิม 3 เท่าตัวมาติดตั้งแทน

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เครือข่ายผู้นำชุมชนใน 4 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อ.ถ้าพรธร อ.พิปูน อ.ฉวาง และ อ.ทุ่งใหญ่ เตรียมตั้งโรงงานผลิตยางแท่ง STR 5L และยางผสมสารเคมีหรือคอมพาวนด์ขึ้นในพื้นที่ อ.ถ้าพรธร ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ โดยจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์ ภายใต้ชื่อ "บริษัท พอดีวิสาหกิจ จำกัด" ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยระดมหุ้นจากกลุ่ม/ผู้นำชุมชนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเป็นสมาชิกก่อตั้งของสหกรณ์ ร่วมกับผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่วัดตุติบ กลุ่มธารน้ำทิพย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมทั้งขอรับการสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบของเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เหตุที่รวมกลุ่มกันตั้งโรงงาน เนื่องจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ส่งผลให้เกิดการชุมนุมเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งในรูปแบบของการประกันราคาและอุดหนุนปัจจัยการผลิต แต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระยะสั้นและไม่ยั่งยืน เนื่องจากไทยส่งออกยางพาราในรูปแบบวัตถุดิบต้นน้ำ ไม่ได้เพิ่มมูลค่า ทำให้ได้ราคาไม่สูง ประกอบกับการส่งเสริมการปลูกยางโดยไม่จำกัดหรือควบคุมพื้นที่ ทำให้ปริมาณยางพารามีเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าความต้องการของตลาดโลก

"การ ก่อตั้งกิจการเน้นแนวคิดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่แตกต่างจากอุตสาหกรรม เกษตร เพราะเกษตรอุตสาหกรรมมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเองไม่ใช่ ผลกำไรสูงสุดของผู้ถือหุ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเป็นลำดับแรก ไม่ใช่เพื่อการค้าและการส่งออก เกษตรอุตสาหกรรมมีผู้ประกอบการเป็นเจ้าของวัตถุดิบจำนวนมาก ไม่ใช่เจ้าของทุนจำนวนน้อย โดยกระบวนการสร้างความร่วมมือ การช่วยเหลือและแบ่งปันกัน (Share Care Fair) แตกต่างจากอุตสาหกรรมเกษตรที่เน้นการลงทุนและการร่วมทุนของผู้ประกอบการ กลุ่มเล็ก ๆ และเกษตรอุตสาหกรรมมีระบบการจัดการโดย

- 2 -

มวลชนหรือคนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม ไม่ใช่การจัดการโดยคนกลุ่มเล็กที่เกษตรกรและคนส่วนใหญ่ต้องขึ้นต่อและพึ่ง พา"ผลผลิตที่จะป้อนโรงงานมาจากพื้นที่ปลูกยาง4อำเภอข้างต้นมีพื้นที่รวม 354,157 ไร่ ผลผลิต 101,340 ตัน ผลผลิตที่จะเข้าร่วมมีประมาณ 30,402 ตัน หรือประมาณ 30% ส่วนกำลังการผลิตของโรงงานตกประมาณวันละ 60 ตัน แยกเป็นการผลิตยางแท่ง STR 5L ประมาณ 70% อีก 30% เป็นกำลังการผลิตยางคอมพาวนด์

รายงานข่าวกล่าวต่อว่า โครงการเกษตรอุตสาหกรรมยางพาราต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ ได้อาศัยประสบการณ์จากความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ที่เริ่มต้นการพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-2531 โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดสร้างโรงปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น ทางโครงการเกษตรอุตสาหกรรมยางพาราต้นแบบนครศรีธรรมราช จึงดึงกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ อ.เบตง มาร่วมถือหุ้นถึง 20% ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีก 20% ขณะที่แกนนำผู้ก่อตั้งถือหุ้น 30%

การดำเนินงานโครงการต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 132.50 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 10 ล้านบาท เงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน 122.50 ล้านบาท เงินกู้ยืมมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 10 ปี โดยผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน เงินทุนจะนำไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 96.50 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 36 ล้านบาท ส่วนหลักทรัพย์คือที่ดินบนที่ตั้งโครงการ เป็นที่ดินติดถนนสายเอเชียประมาณเนื้อที่ 20 ไร่ ราคาซื้อขายในตลาดไร่ละประมาณ 500,000 บาท ในการดำเนินงานโครงการที่กำหนดไว้แต่เดิมนั้น คาดว่าจะมียอดขายประมาณเดือนละ 27,144,000 บาท มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 25,472,013 บาท มีกำไรเดือนละ 1,671,987 บาท มีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) 27.32% มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 122,980,941 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 4.2 ปี ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่านำลงทุน

แต่ล่าสุด จากการเดินทางไปดูเครื่องจักรของบริษัท ยูโรม่า รับเบอร์ จำกัด ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 5-7 ส.ค.ที่ผ่านมาของคณะนายสมยศ รักษาวงศ์ นายกสมาคมชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พอดีวิสาหกิจ จำกัด พบว่าเครื่องจักรดังกล่าวพัฒนามานานกว่า 20 ปี มีมูลค่าเพียง 30 ล้านบาทเท่านั้น จากเดิมที่จะลงทุนเครื่องจักรกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าวผลิตได้ทั้งยางแท่งและยางคอมพาวนด์ มีกำลังการผลิตเท่าเดิมที่ 60 ตัน/วัน (24 ชม.) จึงมีแนวโน้มสูงที่จะซื้อเครื่องจักรจากยูโรม่ามาติดตั้งแทน



## ภาวะยาง AFET: ราคาปรับตัวตามตปท.รับเงินอัดฉีดเงินกระตุ้นศก.-ราคาน้ำมันดีดขึ้น-เยนอ่อน หนุน (28/08/2558)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ประมาณ 27.83 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 109 สัญญา เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 18 สัญญา

นายธนเสฏฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ราคาขยงตลาดล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ตลาด มาจากหลายปัจจัยผสมกัน ส่วนหนึ่งมาจากกรณีที่ธนาคารกลางจีนอัดฉีดเงินก้อนใหญ่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ อีกส่วนที่สองมาจากราคา WTI รับาวด์กลับมายืนเหนือ 40 ดอลลาร์/บาร์เรลอีกครั้ง และ ค่าเงินเยนกลับมาอ่อนค่าเล็กน้อย แต่สัญญาณทางเทคนิค รอตุราคาต้อง Break สัญญาณขาลงให้ได้ก่อนเพราะถ้า Break ไม่ได้ก็แปลคงจะแดงเพื่อลงต่อสัญญาณขาลงในที่นี้หมายถึงราคา AFET ต้องยืนเหนือ 52 และ 53.70 บาทให้ได้, ราคา TOCOM ต้องยืนเหนือ 185 เยนให้ได้ ขณะที่ราคาเซียงไฮ้ต้องยืนเหนือ 11,800 หยวนให้ได้"ราคาที่กล่าวมาจะเป็นสัญญาณทางเทคนิคเพื่อจบขาลงของทั้ง 3 ตลาด"

ส่วนปัจจัยพื้นฐานมีแค่ประเด็นที่ว่าเริ่มมีการให้น้ำหนักว่าเฟดอาจจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ย (แต่ก็ยังไม่ชัวร์จนกว่าจะถึงวันประชุมคือ 16-17 ก.ย.นี้) และรอดูการอัดฉีดเพิ่มของ BOJ (กลางเดือน ก.ย.นี้) อาจจะมีมาตรการเพิ่มวงเงิน อย่างไรก็ตาม กรณีของจีนอาจจะต้องรอดูต่อไปว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ และรอดูตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีนถ้าดัชนีออกมาเป็นบวกก็เป็นการยืนยันภาพรวมเศรษฐกิจจีน ทั้งนี้ ยังประเมินแนวต้านใหญ่ 54/56 บาท/กก. แนว ต้านย่อย 52/52.50 กก. แนวรับใหญ่ 50/48 บาท/กก. แนวรับย่อย 51.3/51 บาท/กก. หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านย่อย (52) ไปได้ ราคาน่าจะแดงเพื่อลงต่อ โดยต้องดูสัญญาณแรกแนวรับย่อยว่ารับอยู่หรือไม่ ถ้ารับไม่อยู่ก็ต้องลงไปทดสอบ 50 หรือ 48 อีกครั้ง ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 1,938 สัญญา เพิ่มขึ้น 3 สัญญา

- 2 -

## ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ครั้งก่อน	ราคาปิด วันนี้	ราคาปิด การซื้อขาย	ปริมาณ
SEP 15	46.20	47.80	10
OCT 15	48.70	-	0
NOV 15	49.80	50.60	16
DEC 15	49.60	50.00	4
JAN 16	50.10	51.95	2
FEB 16	50.50	51.80	7
MAR 16	50.40	51.60	70

รวม 109

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27/08/58)



## ทำไมราคายางรถยนต์ไม่เคยลด วิชัย สุวรรณบรรณ (28/08/58)

ผมใช้รถคันเดิมมากกว่า 10 ปีแล้ว เคยเปลี่ยนยางรถทั้ง 4 ล้อ ไปแล้ว 4 ครั้งและทุกครั้งราคายางจะเพิ่มขึ้น 20% - 30% จากราคายางในการเปลี่ยนครั้งก่อน เทียบราคาที่ใช้เปลี่ยนครั้งแรกกับการเปลี่ยนครั้งสุดท้ายราคาขึ้นไปเป็นเท่าตัวแล้ว ขณะที่วันก่อนได้อ่านข่าวว่าชาวสวนยาง กำลังจะตายเพราะราคายางพาราตกต่ำ และวอนขอให้นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วยดันราคายางให้ชาวสวนยางพออยู่ได้

ผมรู้สึกแปลกใจ ที่ราคายางรถยนต์ที่ผมต้องซื้อทุก ๆ 2-3 ปี ขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคายางพาราขึ้นๆลงๆราคาน้ำมัน ตอนนี้ก็ตกต่ำลงมากกว่า 50 % จากราคาที่เคยขึ้นไปสูงสุดบาร์เรลละ 104 ดอลลาร์ เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วทำให้เคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งของการผลิตยางรถยนต์ลดลงไปด้วย

เมื่อหลายสิบปีก่อน ในสมัยที่หลายคนในประเทศฝันหวานคิดว่าไทยจะเป็นเสือตัวที่ห้าในเอเชีย ซึ่งหมายถึงเป็นประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ เช่นเดียวกับอีกหลาย ๆ ประเทศในเอเชีย ผมเคยทำข่าว การลงทุนสร้างโรงงานยางในประเทศไทยของบริษัทมิซึลิน จากฝรั่งเศส

จำได้ว่าการลงทุนครั้งนั้น หน่วยงานราชการไทย ซึ่งน่าจะเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และกระทรวงอุตสาหกรรม มีความภูมิใจมากเพราะ การลงทุนของมิซึลิน ทำให้ประเทศไทย เป็น 1 ในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีบริษัทผู้ผลิตยางยักษ์ใหญ่ของโลก คือก๊วยเยียร์ บริดจ์สโตน และมิซึลิน มาตั้งโรงงานอยู่ในที่เดียวกัน เรียกได้ว่า ตอนนั้นมีความภูมิใจกันว่าประเทศไทย เป็นมหาอำนาจ ยางรถยนต์ประเทศหนึ่งกันเลยทีเดียว

ในตอนนั้นคิดกันว่า การที่เราส่งเสริมเอาบริษัทผู้ผลิตยางยักษ์ใหญ่ของโลกมาตั้งโรงงานในประเทศไทย นำคัมค่ากับ การลดหย่อนภาษีและการไม่เก็บภาษีและการคุ้มครองตลาด ตามเงื่อนไขของบีโอไอ เพราะนอกจากโรงงานยางระดับยักษ์ของโลกจะใช้อย่างพาราที่ปลูกในประเทศเป็นการช่วยภาคเกษตรแล้ว ยังช่วยในการจ้างงาน การส่งออกยางและคนไทยจะได้ใช้ยางรถยนต์คุณภาพดีและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยาง

- 2 -

สิ่งหนึ่งที่ผมในตอนนั้นไม่รู้เลยก็คือ ราคาของคุณภาพดีที่เรามีโอกาสได้ใช้กันจะมีราคาแพงขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะราคาขางพาราหรือวัตถุดิบอื่น ๆ จะตกต่ำขนาดไหนและสุดท้ายแล้วบริษัทยางรถยนต์ที่ชื่อขางสยาม ของปูนซิเมนต์ตราช้าง ซึ่งเป็นบริษัทของไทย จะเลิกกิจการไป ก่อนที่บริษัทเจ้าของยางแบรนด์ ดีสโตน ของไทยแท้จะถือกำเนิดขึ้นมา

ผมซັกไม่แน่ใจว่า สิ่งที่เราได้จากส่งเสริมบริษัทข้ามชาติ กับ สิ่งที่เราเสียไปไม่ว่าจะเป็นภาษี การคุ้มครองตลาดให้เกิดการผูกขาด ทำให้บริษัทข้ามชาติขึ้นราคาขางได้อย่างสบาย และการที่ไม่ได้ช่วยเรื่องราคาขางพาราเท่าที่ควรจะคุ้มกันหรือไม่

หวังว่ารัฐบาลจะคิดอะไรให้ทะลุโปร่ง ในการส่งเสริมการลงทุนกับบริษัทต่างชาติ ผู้บริโภคขางรถยนต์อย่างผม ขอครวญคราง เคียงข้าง ชาวสวนขาง มาเท่านี้

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ(27/08/58)



## 'สมคิด' ยืนยันเศรษฐกิจไทยยังไม่วิกฤติ

"สมคิด" รองนายกฯ ยืนยันเศรษฐกิจไทยยังไม่วิกฤติ แต่ยอมรับมีสัญญาณอ่อนแอ วอนเอกชน-ประชาชนอย่ากังวลเกินเหตุ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในการบรรยายพิเศษ "นโยบายเศรษฐกิจและทิศทางการประเทศไทย" ยืนยันว่าในขณะนี้เศรษฐกิจไทยยังไม่ใช้ภาวะวิกฤติ เพราะปัจจุบันสถาบันการเงินยังมีความเข้มแข็ง บริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีผลประกอบการดี ผู้ประกอบการยังคงเดินหน้าไปได้ เมื่อเทียบกับวิกฤติปี 2540 ที่สถาบันการเงิน และไฟแนนซ์ปิดกิจการ บริษัทปิดตัวลง คนในประเทศตกงาน เป็นหนี้สินทั่วประเทศ ดังนั้นสิ่งที่คนกังวลทุกวันนี้ คือภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง เกิดจากความไม่มั่นใจต่อราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ

“ปัญหาของวันนี้ ที่เกิดจากราคาพืชผลทางเกษตรในปีที่ผ่านมา ราคาตกต่ำ เมื่อราคาตกต่ำ อำนาจซื้อของเกษตรกรรายย่อย คนจำนวนมหาศาล ทั้ง ข้าว ยางพารา เมื่อคนที่มียาได้น้อย และเกษตรกรลำบาก อำนาจซื้อจริงๆ ในการหมุนเวียนเศรษฐกิจก็หายไป เมื่อหายไป เอสเอ็มอีที่ต้องทำธุรกิจกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายก็ลำบาก ธนาคารไม่กล้าปล่อยสินเชื่อ เอสเอ็มอีหาเงินได้ลำบากมากขึ้น แต่แบงก์วันนี้แข็งแรงมาก บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ดี ปกป้องตัวเองอย่างดี แต่ภายใต้ภาวะเช่นนี้ ความมั่นอกมั่นใจเสื่อมถอย ส่งผลให้เอกชนชะลอการลงทุน เพราะมองไม่แน่ชัดข้างหน้าจะเป็นอย่างไร รอปีหน้าฟ้าใหม่” นายสมคิด กล่าว

ขณะที่คนชั้นกลาง ก็ยังมีความกังวลกับเศรษฐกิจโลก ตลาดหุ้นที่ตกต่ำ ภาวะเศรษฐกิจจีน ส่วนอัตราเงินเฟ้อที่ติดลบมาอย่างต่อเนื่องนั้น มองว่าไม่ได้เกิดจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากนักลงทุน ผู้ประกอบการเกิดความไม่มั่นใจกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง หรือเรียกว่า ชบเซา เพราะมีแต่ข่าวร้ายออกมา แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหลัก โดยปัญหาหลัก คือ ความสามารถของประเทศที่ถดถอยลง สิ่งนี้ทำให้ประเทศ



- 2 -

อ่อนแอ ส่งออกที่ที่ต้องการส่งออกสูงๆปีละ 60% ของจีดีพีไม่ถูกต้องอยู่แล้ว เพราะ ประเทศที่อิงปัจจัยภายนอกอย่างเดียวในการเติบโต วันหนึ่งก็ต้องทรุดลง เพราะแท้ที่จริงแล้วการเติบโตนั้น เราจะต้องพึ่งพาตนเอง ตอนนี้เศรษฐกิจโลกมีปัญหา การส่งออกก็ถดถอยลงด้วย และยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มีความตั้งใจเดินหน้า และมีความเป็นมิตรกับธุรกิจแน่นอน

"ไม่อยากจะประชาชนกังวล ตื่นตกใจ ทุกคนเห็นปัญหาอย่างเดียวกัน ประเทศไม่ได้มีปัญหา การเมืองอาจจะมีปัญหาแต่ก็ก้าวไปสู่ทิศทางที่ดี เศรษฐกิจมีปัญหาเกิดจากความไม่มั่นใจเศรษฐกิจ อย่ากังวลจนเกินเหตุ และอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ถ้าเราทำงานร่วมกันกับรัฐบาล เราจะเดินไปข้างหน้าได้ค่อนข้างดี ไม่มีวิกฤติการณ์ แต่เศรษฐกิจไทยส่อแววอ่อนแอ ต้องช่วยกันแก้" นายสมคิด กล่าว

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (วันที่ 28 สิงหาคม 2558)

## "หนองคาย" เดินหน้าช่วยชาวสวนยาง เน้นตีวงเพิ่มศักยภาพ

หนองคาย - จังหวัดเดินหน้าให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางพารา อบรมให้ความรู้หลังได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพเสริม ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ

วันนี้ (27 ส.ค.) ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยชาวจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ รวม 8 อำเภอ จำนวน 853 คน เข้ารับการฝึกอบรม

สืบเนื่องจากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ รัฐบาลได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้ง ระบบ ทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการต่อเนื่อง โดยเน้นการช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยที่มีเงินทุนไม่เพียงพอ ให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็น 1 ใน 16 โครงการของแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ

โดยรัฐบาลได้อนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับโครงการนี้ 10,000 ล้านบาททั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดหนองคายมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 1,907 ราย ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติถูกต้อง 1,164 ราย ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเสริม 853 ราย วงเงิน 77.94 ล้านบาท

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ (28/08/58)



## เครือข่ายยาง-ปาล์ม เห็นด้วยงบกระตุ้นศก.รากหญ้า แต่ต้องยื่นแท้ไม่ใช่ยื่นปลา!

(26 ส.ค.58) จากกรณีที คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังในการอัดฉีดงบกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า 5 หมื่นล้านบาทนั้น

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้เศรษฐกิจกำลังซบเซาอย่างมาก นักลงทุนไม่กล้าลงทุน นักธุรกิจ คนมีเงินก็จะเก็บเงิน เศรษฐกิจระดับล่างยิ่งหนักอย่างมาก หนี้สินล้นพ้นตัว พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ ตนจึงเห็นว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นการอัดฉีดงบลงระดับรากหญ้า ทำอย่างไรให้ระดับรากหญ้ามียังเงินอยู่ในกระเป๋า เมื่อรากหญ้าไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอย พ่อค้าแม่ขายก็ตายไปตามกัน



นายทศพลกล่าวว่า ไม่อยากให้รัฐบาลใช้วิธีการแบบเก่าๆเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแบบประชานิยมหากเป็นแบบนี้ก็จะล้มเหลวอีกเสียดายเงิน เงินที่สืบทอดหนี้แสนล้านอัดมาเป็บเดียวก็หมดแล้ว เหมือนการชดเชยชาวสวนยางไร่ละ 1,250 บาท หรือ ไร่ละ 1,000 บาท คนละ 15 ไร่ ก็ประมาณ 10,000-15,000 บาท เมื่อได้

- 2 -

เงินมากก็เจอกันพอดีกับหนี้สินที่พอกพูนพอได้เงินมาก็เอาเงินส่วนนี้ไปใช้หนี้ ก็เท่ากับเอาเงินมาให้กับคนมีเงิน คนมีเงินเอามาใส่กระเป่าแล้วก็เสียบไป เก็บเงินๆไม่ได้เอาออกมาใช้ เงินก็ไม่สะพัด วิธีการเช่นนี้จึงไม่เห็นด้วย จะชดเชยรายได้ ชดเชยส่วนต่าง โดยเฉพาะเรื่องยางที่เป็นระดับรากหญ้าจริงๆนั้น ได้เสนอรัฐบาลไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นกัน ห่วง รม.เปลี่ยนแปลง ครม.ใหม่ไม่รู้ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง



ด้านนายสัมพันธ์ กุ้ยเส็ง กรรมการสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตามทฤษฎีการช่วยเหลือของรัฐบาลกับระดับรากหญ้าที่จะให้การช่วยเหลือนั้นเห็นด้วย ประเทศใดก็ตามเมื่อเกิดสถานะเงินฝืด รม.ก็จะอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบเพื่อให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาในระบบห่วงโซ่อุปทานมีตั้งแต่เกษตรกรซึ่งเป็นระดับรากหญ้า มีลานเทปาล์มน้ำมัน กว่าจะถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายนั้น ผลិតภัณฑ์ปาล์มน้ำมันมีกระบวนการมากมายเวลา รม.ช่วยเหลือ



- 3 -

รากหญ้า อัดฉีดลงมาเป็นจำนวนเงินมหาศาลคนที่มีความรู้ได้คุยกับ รบ. ก็จะเป็นข้าราชการประจำ นักการเมือง นักธุรกิจใหญ่ๆ แต่ระดับรากหญ้าไม่ค่อยได้คุย คนที่เขียนแผนเข้าไป ก็จะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยภาษาที่เขียนก็จะเอื้อให้มีช่องมากมายที่เงินพวกนั้นไม่มาถึงรากหญ้าแล้วก็จะมองเป็นความชอบธรรม

ทั้งนี้ นายสัมพันธ์กล่าวว่า แม้เกษตรกรจะมีความรู้มากมาย แต่เข้าไม่ถึงแผนเหล่านั้น เงินก็จะไม่ถึงเกษตรกรหรือรากหญ้า ตนมองว่าการอัดฉีดเงินในระดับรากหญ้าจึงไม่เป็นผล และทุกๆ ครั้งที่ผ่านมาไม่เป็นผล เงินจะอยู่ที่นายทุนทั้งหมด หาก รบ. ตั้งใจช่วยเหลือเกษตรกรจริงๆ มองว่าเงินเหล่านั้นเอามาสร้างโรงงานช่วยเหลือตรงกลางของห่วงโซ่ เช่นยางก็ช่วยให้ชุมนุมสหกรณ์สร้างโรงงานให้ ของปาล์มน้ำมันก็สร้างโรงงานให้ ชุมชนสหกรณ์บริหารกันเอง ประโยชน์ก็จะตกอยู่กับสมาชิกของสหกรณ์ถึงรากหญ้าจริงๆ เหมือนการให้แหไปหาปลา ไม่ใช่เอาปลาให้เขากิน โรงงานหนึ่งประมาณ 500 ล้านบาท 10 โรงก็ 5,000 ล้านบาทนั่นเอง ทำแบบนี้ประเทศชาติจะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

ที่มา matichon online (26/08/58)